

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจรับการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในพื้นที่ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด



การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่ ณ จังหวัดชลบุรี



ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการบริการประชาชน และการใช้งานระบบ e-Service ต่างๆ เช่น ระบบการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เป็นต้น รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงกับการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงฯ และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงฯ

นอกจากนี้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมี นางมาลี โชคล้ำเลิศ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ประเด็นการตรวจสอบ “การสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคโควิด-๑๙ (post-COVID recovery)” รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕) และร่างรายงานการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อสนับสนุน อ.ค.ต.ป. ภายใต้ประเด็น “การสร้างระบบนิเวศเพื่อขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล” ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานของกรมต่างๆ

SMART MOC :

**“เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน”**

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ) เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในการรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในพื้นที่ จากคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ผ่านการประเมินฯ รอบคัดกรองเอกสารใบสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง รวมจำนวน ๒๑ จังหวัด นอกจากนี้ยังมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้แทนกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนกองกลาง และผู้แทนกองตรวจราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องแก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดด้วย

### การประชุมคณะทำงานคัดสรร “เพชรพาณิชย์” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕



คณะทำงานคัดสรร “เพชรพาณิชย์” ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัล “เพชรพาณิชย์” ประจำปี ๒๕๖๕ โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ด้านบริหาร (นายวันชัย วราวิทย์) รองประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้ง ๑๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า องค์การคลังสินค้า สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพย์สินบุคคล สป. ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค สป. เข้าร่วมประชุม ในฐานะคณะทำงานฯ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. เป็นเลขานุการคณะทำงานฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยกำหนดให้รางวัล “เพชรพาณิชย์” ประกอบด้วย ๓ สาขา รวมจำนวน ๑๕ รางวัล ได้แก่

- ๑) สาขาผู้ประกอบการ จำนวน ๕ รางวัล ประกอบด้วย ๕ ด้าน ด้านละ ๑ รางวัล ได้แก่ ด้านสินค้าเกษตร ด้านสินค้าอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจบริการ ด้านผู้ประกอบการที่เป็นผู้สร้างนวัตกรรม และด้านผู้ประกอบการรุ่นใหม่
- ๒) สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔ รางวัล ประกอบด้วย ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านผู้ทรงคุณวุฒิทั่วไป ๓ รางวัล และด้านครูศิลป์ของแผ่นดิน หรือครูช่างศิลปหัตถกรรม หรือปราชญ์ชาวบ้าน ๑ รางวัล
- ๓) สาขาข้าราชการและพนักงาน จำนวน ๖ รางวัล ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนกลาง ๓ รางวัล ส่วนภูมิภาค ๒ รางวัล และส่วนต่างประเทศ ๑ รางวัล

ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ทั้ง ๑๒ หน่วยงาน รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน ๓ องค์กร ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๖ ท่าน โดยความเห็นชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ที่กำกับดูแล เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลฯ ให้คณะทำงานฯ พิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์” ในการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ต่อไป